



# สถาบันการศึกษาทางไกล

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดของการรับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล  
รูปแบบการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

## ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 มิถุนายน 2562

## รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลา	กรอบเนื้อหาหลักสูตร	ค่าลงทะเบียน	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ภาษาจีน เพื่อการ สื่อสาร ★	400 ชั่วโมง	การศึกษาภาษาจีนที่เน้นการนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะให้ความสำคัญกับทักษะ การฟังและการสนทนา รวมทั้งการปูพื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างถูกต้องและเป็น สากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อเนื่อง ในอนาคต	1,500 บาท	ผู้ลงทะเบียน สามารถ สอบประเมิน ณ หน่วยทดสอบใน จังหวัดตนเอง หรือ จังหวัดใกล้เคียง
2. ภาษา อังกฤษ เพื่อการ สื่อสาร	160 ชั่วโมง	การศึกษาภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน รวมทั้งการปูพื้นฐานเพื่อการเรียน ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของ	1,200 บาท	จัดทดสอบ ณ หน่วยทดสอบ ในกรุงเทพมหานคร และทุกภูมิภาค
3. เขียนกล้อง : พื้นฐาน การถ่ายภาพ เส้นทางสู่ มืออาชีพ ★★	240 ชั่วโมง	การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้อง และหลักการพื้นฐาน เทคนิคการ ถ่ายภาพ การตกแต่งภาพและแนว ทางการประกอบอาชีพเกี่ยวกับนัก ถ่ายภาพ	2,500 บาท	มีกิจกรรมการเรียน และการสัมมนา ประเมินผล รวม 4 ครั้ง

ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลา	กรอบเนื้อหาหลักสูตร	ค่าลงทะเบียน	รายละเอียดเพิ่มเติม
4. การถ่ายภาพ ขายไมโครสต็อก ☆☆	60 ชั่วโมง	แนวคิด มุมมอง เทคนิค การถ่าย การตกแต่ง การจัดการไฟล์ การสมัครสอบเพื่อขาย การนำเสนอภาพ เพื่อขายออนไลน์ และเทคนิคการสร้าง ยอดขายภาพออนไลน์	2,000 บาท	กิจกรรมเสริม ทักษะ 2 ครั้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
5. การศึกษา พระเครื่อง พระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) ☆☆	40 ชั่วโมง	การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ พระเครื่อง ข้อมูลเบื้องต้นของสมเด็จ พระพุทธรูป (โต พรหมรังสี) และ พระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณทั้ง 3 วัด (วัดระฆังฯ วัดบางขุนพรหมและวัดเกศ ไชโย) พิมพ์ทรง จุดสังเกต ความเก่า	2,000 บาท	สัมมนาประเมินผล ณ ศูนย์พระเครื่อง บารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

- หมายเหตุ 1. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร** สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้รับการสนับสนุนจาก ห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชการ จัดสอนทบทวนก่อนสอบให้กับผู้เรียนรุ่นละประมาณ 10 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งกำหนดวัน เวลา ให้นักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทราบล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือน ☆
- 2.หลักสูตรที่ 3- 5** ในกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลกำหนดให้มีเสริมการเรียนรู้อะหว่างเรียนและสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ประเมินผลก่อนจบหลักสูตร โดยค่าลงทะเบียนที่กำหนดครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ☆☆☆

### หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (โดยให้ลงชื่อรับรองสำเนาด้วย ) พร้อมสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีที่มีชื่อและ / หรือสกุลไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน)

### วิธีการสมัคร

**1. สมัครออนไลน์** โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ [www.dei.ac.th](http://www.dei.ac.th) ให้ กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสารและการแจ้งข้อมูลต่างๆ จากการแจ้งที่อยู่ที่ไม่ผิดพลาด จากนั้นให้ชำระค่าลงทะเบียนตามที่กำหนดในแต่ละหลักสูตรผ่านบัญชีกระแสรายวัน สถาบันการศึกษาทางไกล เลขที่บัญชี **059-6-01165-2**

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถถ่ายภาพ หรือสแกนสำเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการชำระเงินส่งทาง  
e - mail : [dei\\_condised@dei.ac.th](mailto:dei_condised@dei.ac.th)

**2. สมัครด้วยตนเอง** ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ภายในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ DSLC สถาบันการศึกษาทางไกล ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการช่วงวันเปิดรับสมัคร

**สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล  
โทร. 02-3816651 และ e - mail : dei\_condised@dei.ac.th  
หรือ facebook : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล**